



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวัน ที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พลาดหวังสอบตรง"มศว"6หมื่น ชี"ม.เปิด-เอกชน"คุณภาพเพียบ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มศว ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 ในระบบสอบตรง ซึ่งปีนี้มีผู้สมัคร 62,000 คน ทางรับได้เพียง 2,943 คน ซึ่งเพิ่มกว่าปีที่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยในปีการศึกษา 2553 มศว จะขยายขีดการรับนิสิตเพิ่มขึ้นอีก โดยจะขยายพื้นที่การรับในสาขา และคณะใหม่ๆ ไปที่องค์กรฯ จ.นครนายก คาดว่าจะสามารถรับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 20%

"นักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบตรงที่ มศว ไม่ควรเสียใจนาน ผมอยากให้กำลังใจนักเรียนทุกคนว่า เมืองไทยยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพ และกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ ขอให้รู้ว่าตัวเองชอบในวิชาชีพอะไร ชอบ และรักในวิชาเอกอะไร อย่ายึดติดกับสถาบัน การที่เราได้เลือกเรียนในวิชาชีพอะไร และวิชาเอกที่ตัวเองสนใจ รัก และทำให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้ ถึงตอนนี้ทุกคนควรรู้ว่าตัวเองจะยึดอาชีพอะไร หรือเรียนสาขาใดแล้วมีความสุข อย่าลืมนะว่าวิชาชีพอะไรที่เราเรียนจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต แม้ว่าบางคนจะบอกว่าขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก่อนในสาขาใดก็ได้ แต่เมื่อเรียนไปแล้วไม่มีความสุข ไม่สามารถใช้ความรู้ประกอบอาชีพได้ บางคนต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเอง จึงอยากฝากทุกคนว่า ควรจะเลือกเรียนตามความถนัด ความชอบ และความสนใจ ตอนนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพ ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ใจหรือสิ้นหวัง" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ส่วนนักเรียนที่สอบเข้าเป็นนิสิต มศว ได้ ไม่ควรหลงระเหิงว่าตัวเองสอบได้หรือเก่งกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ แต่ควรจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่งการเป็นนิสิต มศว ที่เน้นทั้งการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีกิจกรรมที่จะนำพานิสิตเข้าสู่งการเป็นนิสิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทั้งความรู้ ความดีงาม และคุณธรรม สิ่ง ที่ มศว เน้นย้ำเสมอคือการที่นิสิตต้องมีสำนึกสาธารณะ

